

EXPO Solar 2017 ที่สุดแห่งเวทีอุตสาหกรรม

พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเปิดฉากแสดงศักยภาพ

การเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งในภูมิภาคเอเชีย

- รัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่เดินทางผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเตรียมเพิ่มโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในเกาหลีใต้ ตามเจตนารมณ์ของนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีคนใหม่
- ผู้ซื้อจาก 20 ประเทศทั่วโลกเตรียมตอบทำเข้าร่วมงาน โดยมีโรงแรมหลายแห่งพร้อมอำนวยความสะดวกด้านที่พักสำหรับบุคลากรในแวดวงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับคำเชิญมาร่วมมหกรรมสุดยิ่งใหญ่

EXPO Solar 2017 (www.exposolar.org) มหกรรมแสดงสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากเกาหลีใต้ ซึ่งช่วยสร้างธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ๆ ในประเทศผู้ซื้อรายใหญ่ อันได้แก่ เกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ KINTEX ประเทศเกาหลีใต้

บริษัท 220 แห่งจาก 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ ยุโรป และตะวันออกกลาง เตรียมตอบทำเข้าร่วมงาน EXPO Solar/PV Korea ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 แล้วในปีนี้ โดยงานนี้ได้ดึงดูดผู้ซื้อและผู้ชมงานจากทั้งในและต่างประเทศถึง 22,000 ราย และด้วยผลลัพธ์ที่ดีขึ้นปีแล้วปีเล่า คาดว่านิทรรศการนี้จะก้าวสู่การเป็นเวทีอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

มหกรรม Expo Solar ซึ่งถือเป็นประตูสู่ตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชีย จะมอบความสะดวกสบายสูงสุดให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ ด้วยการจัดที่พักฟรีในโรงแรมซึ่งเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของการจัดงานให้กับผู้ที่ได้รับคำเชิญมาร่วมงาน นอกจากนี้ มหกรรม Expo Solar ปีนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการพูดคุยธุรกิจสำหรับทั้งผู้จัดแสดงและผู้มาร่วมงานด้วยบริการล่ามแปลภาษาในสถานที่จัดงานอีกด้วย

ผู้มาร่วมงานที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ประกอบกิจการด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกๆปี ขณะที่มหกรรม Expo Solar เองก็กำลังพยายามสร้างความแตกต่างอันโดดเด่นด้วยการอุทิศตนให้กับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ยิ่งไปกว่านั้น 72% ของผู้มาร่วมงานเมื่อปีที่แล้วต่างกล่าวว่า พวกเขาจะกลับมาร่วมงานนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน โดยเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา งานนี้มีการซื้อขายและให้คำปรึกษาคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 814 ล้านดอลลาร์

มหกรรม Expo Solar ปีนี้เป็นการจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ (Energy Storage System:

ESS) ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และความต้องการในการกักเก็บพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานก็คือ “PV World Forum 2017” การประชุมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับมืออาชีพที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ตลาดพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกกำลังได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากการบังคับใช้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ก็กำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และด้วยเหตุนี้เองทำให้บรรดาบริษัทจากทั่วโลกที่กำลังหาทางเข้าสู่ตลาดเอเชีย ย่อมกำลังต่อสู้กันอยู่ในสมรภูมิทางการค้า ซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ว่า เพราะเหตุใด มหกรรม Expo Solar ถึงได้เป็นจุดสนใจและกลายเป็นมาตรวัดของอุตสาหกรรมแสงอาทิตย์ในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exposolar.org